



แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 2549
จัดทำโดย ส่วนวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้
(<http://www.bot.or.th>)

เศรษฐกิจภาคใต้โดยรวมขยายตัวต่อเนื่อง การผลิตเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสก่อนทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวขยายตัวในเกณฑ์ดี ทางด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้น และการส่งออกเร่งตัวขึ้นจากไตรมาสแรก ส่วนการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว ตามการลดลงของการลงทุนด้านการก่อสร้าง สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 6.0

รายละเอียดของแต่ละภาคเศรษฐกิจและการเงิน มีดังนี้

ภาคเกษตรกรรม

รายได้ของเกษตรกรจากการจำหน่ายพืชผลหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 75.9 เร่งตัวขึ้นจากไตรมาสแรก โดยผลผลิตพืชผลหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 เป็นการเพิ่มขึ้นของผลผลิตปาล์ม น้ำมัน และยางพารา ขณะเดียวกันราคาพืชผลหลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.3 ตามราคายางพาราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 71.4

ขณะที่ประมงทะเลได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน และอุปกรณ์การทำประมง ประกอบกับทรัพยากรทางทะเลของไทยลดลงมาก และการทำประมงนอกน่านน้ำประสบปัญหา ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นที่ท่าเทียบเรือในภาคใต้ลดลงร้อยละ 7.3 แต่เมื่อคิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ส่วนผลผลิตกุ้งมีปริมาณใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน กุ้งที่ออกสู่ตลาดส่วนใหญ่เป็นกุ้งขนาดเล็ก เพราะมีการเร่งจับจากสภาพอากาศที่มีฝนตกหนัก

ภาคอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของภาคใต้ขยายตัวในอัตราที่เร่งขึ้นทั้งอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และจำหน่ายในประเทศ โดยผลผลิตน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.0 ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตปาล์ม น้ำมัน ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมยางพารามีปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของยางแผ่นรมควันและน้ำยาง นอกจากนี้มียางพาราและเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.3 และอาหารบรรจุกระป๋อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 เนื่องจากส่งออกไปตะวันออกกลาง มาเลเซีย และ แคนาดามากขึ้น ส่วนสัตว์น้ำแปรรูปและแช่แข็ง (ผ่านด่านศุลกากรสงขลา) เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.6 ขณะที่ถูมมือยางลดลงร้อยละ 7.2

อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะจากราคาวัตถุดิบ ขณะที่ปรับราคาขึ้นได้ไม่มากนัก

การท่องเที่ยว

ภาวะท่องเที่ยวของภาคใต้ขยายตัวในเกณฑ์ดี มีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในภาคใต้จำนวน 634,563 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 48.3 เนื่องจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยมากขึ้น โดยจังหวัดภูเก็ตซึ่งในปีที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวมีน้อยมาจากผลกระทบของสึนามิ ในไตรมาสนี้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 132.7 และจังหวัดสงขลามีการเปิดเส้นทางการบินหาดใหญ่-สิงคโปร์ ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขยายตัวต่อเนื่อง พิจารณาจากเครื่องชี้สำคัญคือ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4 และการจดทะเบียนรถใหม่เพิ่มขึ้น โดยรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 และรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.8 ซึ่งเป็นผลจากรายได้เกษตรกรที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามราคายาง และภาวะการท่องเที่ยวที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับห้างสรรพสินค้า และโมเดิร์นเทรดต่างแข่งขันกันจัดกิจกรรมลดราคากระตุ้นยอดขาย นอกจากนี้ค่ายรถต่าง ๆ มีการปรับรูปแบบให้ทันสมัย และเน้นสมรรถนะให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นเป็นการจูงใจ รวมถึงการที่ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อที่สะดวกขึ้น

การลงทุนภาคเอกชน

การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการฟื้นฟูกิจการที่ได้รับความเสียหายจากคลื่นสึนามิในภาคใต้ตอนบน และการขยายกิจการเดิม เป็นสำคัญ ขณะที่การก่อสร้างโดยรวมลดลงร้อยละ 3.6 จากการลดลงของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในภาคใต้ตอนล่าง ส่วนภาคใต้ตอนบนยังขยายตัวดี

การจ้างงาน

ผู้ประกอบการแจ้งความต้องการแรงงานผ่านสำนักงานจัดหางานจังหวัดในภาคใต้ทั้งสิ้น 14,173 อัตรา ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 23.1 จังหวัดภูเก็ตมีตำแหน่งงานว่างสูงสุด รองลงมาได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา ขณะที่ผู้สมัครงานมีทั้งสิ้น 14,109 คน ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนร้อยละ 37.6 ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครงานในจังหวัดสงขลา รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภูเก็ต และนราธิวาส

ระดับราคา

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 สูงขึ้นจากร้อยละ 5.8 ในไตรมาสก่อน โดยราคาสินค้าในหมวดอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 เป็นผลจากราคาสินค้าหมวดผักและผลไม้ร้อยละ 18.6 หมวดปลาและสัตว์น้ำร้อยละ 11.4 ขณะเดียวกันราคาสินค้าในหมวดอื่น ๆ ที่มีโชอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ตามหมวดยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.9 สำหรับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวปีก่อนร้อยละ 2.7

การค้าต่างประเทศ

การส่งออกผ่านด่านศุลกากรในภาคใต้ มีมูลค่า 2,396.2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 40.1 เป็นผลจากการส่งออกสินค้าสำคัญ โดยเฉพาะยางพารามูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 893.5 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 15.1 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ สัตว์น้ำแช่แข็ง

ภาคการคลัง

รายได้จากการจัดเก็บภาษีมีจำนวนทั้งสิ้น 6,929.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 16.1 ตามภาษีสรรพากร และภาษีศุลกากรที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 และ 5.4 ตามลำดับ ส่วนภาษีสรรพสามิตจัดเก็บลดลงร้อยละ 25.6 เนื่องจากบริษัทน้ำมันได้จ่ายภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่หน้าโรงกลั่นต้นทางแทนที่จะมาจ่ายที่คลังน้ำมันที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ และการเพิ่มอัตราภาษีสุราทำให้มีการบริโภคลดลง ส่วนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ในภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ตามการเบิกจ่ายของจังหวัด นครศรีธรรมราช

ภาคการเงิน

ณ สิ้นไตรมาส 2 สาขาธนาคารพาณิชย์มียอดเงินฝากคงค้างประมาณ 353,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 9.1 และสินเชื่อคงค้างประมาณ 275,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 25.4 อย่างไรก็ตาม จากการที่เศรษฐกิจยังได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ทางการเมือง ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ย ทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องระมัดระวังในการให้สินเชื่อ มากขึ้น

แนวโน้มในช่วงครึ่งหลัง

เศรษฐกิจภาคใต้ในช่วงครึ่งหลังปี 2549 คาดว่า จะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากช่วงที่ผ่านมา โดยสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ ความผันผวนของราคาน้ำมันและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันต่อการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยที่เป็นแรงสนับสนุนให้เศรษฐกิจภาคใต้ขยายตัว ได้แก่ รายได้ของเกษตรกรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากราคายางยังอยู่ในระดับสูง แม้จะเริ่มชะลอลงก็ตาม ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวและการส่งออกยังคงขยายตัว